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มรม. จัดประชุม ระดมความคิด เพื่อหาแนวปฏบิัติในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่เป้าหมาย 
 เ ม่ือวันที่  3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การระดมความคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่เป้าหมาย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม การจัดกิจกรรมในครั้ง น้ี เป็นการวางแผนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับนักศึกษาใหม่  
ในปีการศึกษา 2563 โดยมีการก าหนดแนวทางและกระบวนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ ซ่ึงต้องอาศัยการบูรณาการอย่างสมดุล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เก่ียวกับการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การรับรู้ความเป็นองค์กร   
อัตลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ และเชื่อเสียงขององค์กร  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสาคาม  ได้ก าหนดการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละหน่วยงานมีผู้ด าเนินการ มีบทบาทร่วมก าหนดนโยบาย  
และด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการเก็บข้อมูล และประเมินผล เพื่อน ามาร่วมปรับปรุงแผนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
 ภายงานได้มีการบรรยาย ในหัวข้อ ระบบการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ จันทรศิริ  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการน าเสนอกลยุทธ์การรับนักศึกษา หลักสูตรการจัดการการกีฬา  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ และการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร ได้ร่วมกันวางแผนเก่ียวกับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้  
 

คณะ IT จับมือเอกชนร่วมพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การพัฒนาระบบงาน และด้านโปรแกรมม่ิง ในสถานประกอบการจริง 

 อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ น านักศึกษาสาขาไอทีชั้นปีที่ 3 ไปเสนอหัวข้อโครงงาน ณ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
จ.ร้อยเอ็ด ด้วยความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบงาน และด้านโปรแกรมม่ิง ในสถาน
ประกอบการจริง ทั้งน้ีทางบริษัทจะคัดหัวข้อเพื่อพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน มีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าดูแลในการพัฒนาโครงงานร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบพระคุณท่านวิทูร สุริยวนากุล ประธาน CEO บริษัทที่กรุณาสละเวลาลงมาร่วม
รับฟัง และเสนอแนะแนวทางด้วยตัวท่านเอง พร้อมด้วยท่านเข็มชาติ สังฆะคาม รองประธานฯ และผู้ จัดการ รวมทั้งพี่ๆ
โปรแกรมเมอร์ทุกคน ที่ให้ค าแนะน าส่งเสริม และให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออกทางแนวคิด ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้บริการอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ดูแลอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการของบประมาณวิจัย ประจ าปีประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2564 
 เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4A อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคนาภูมิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการ
ประชุมค าชี้แจงเก่ียวกับการของบประมาณวิจัย ประจ าปีประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักวิจัย และบุคลากรสัง กัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงาน และขั้นตอนที่เก่ียวข้อง และได้รับทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี ได้มีหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 โดยสาระส าคัญ อาทิเช่น การวิจัยต้องเก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี, เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี, เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ , เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  
 โดยภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและความร่วมมือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยปี 2564, 
นโยบาย แผนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , การเขียนแผนงานวิจัย, การเขียนโครงการวิจัยฉบับย่อ,  
การแบ่งกลุ่มเพื่อเขียนแผนงานวิจัย (เดิมเรียกว่า "แผนบูรณาการฯ" ซ่ึงปีน้ีเรียกว่าแผนงานวิจัย) หน่ึงแผนงานต้องมีโครงการภายใต้
แผนงานไม่น้อยกว่า 1 โครงการ แต่ไม่ควรเกิน 5 โครงการ, เม่ือจับกลุ่มได้แล้วให้กลุ่มเลือกกันเองว่าใครจะเป็นผู้อ านวยการแผน
งานวิจัย โดยแต่ละกลุ่ม จะต้องเขียนและส่งข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนงานวิจัยปี 2564 2) โครงการวิจัย โดยทั้ง 2 อย่างน้ีใช้
แบบฟอร์มที่ส่วนกลางก าหนดให้ และมีการชี้แจง การพิจารณาจะประเมินแผนงานวิจัยก่อน ถึงจะพิจารณาโครงการวิจัย  
โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมการออกแบบ 
“การจัดการส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

 เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการ
ด าเนินการวิพากษ์การวิจัย หัวข้อ การมีส่วนร่วมในการออกแบบ “การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยอาจารย์กริช สินธุศิริ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก เป็นการวิจัยในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิติรัฐกิจและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัด
งานในคร้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้น าท้องถิ่น กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลของผู้ท าวิจัย ในการจัดท าร่างรูปแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ละกลุ่มจะได้ศึกษา และน ามาเปรียบเทียบ  
เพื่อวิเคราะห์และจัดท าเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ต้องการได้มาศึกษาและน าไปใช้เป็นแบบอย่างต่อไป โดยมีองค์ความรู้
ประกอบด้วย การก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีขั้นตอนการด าเนินงาน การจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจ การหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแก้ไข
ปัญหา การให้ความรู้ในวิชาเรียน การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จากน้ันมีการติดตามผลการด าเนินงาน  
เพื่อประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันออกแบบรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และน าเสนอในที่
ประชุม เพื่อให้ผู้วิจัยน าไปปรับปรุงและพัฒนา จัดท าเป็นต้นแบบ “การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สมบูรณ์” ต่อไป 
 


